
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 553  —  419. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um Úrvinnslusjóð.

Frá Valdimar L. Friðrikssyni.

Hver var peningaleg staða Úrvinnslusjóðs um síðustu áramót, þ.e. 31. desember 2003?

Skriflegt svar óskast.


